



สภากายภาพบำบัด NEWS

ฉบับที่ 8 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2567



การประชุมวิชาการ

กายภาพบำบัด 2567



มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า

Driving Towards Quality of Life & Beyond



เหลืออีกไม่ถึงสองเดือนแล้ว ก็จะถึง การประชุมวิชาการ สภากายภาพบำบัด 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภากายภาพบำบัด ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2567 @ พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ใจกลางกรุงเทพมหานคร การเตรียมการจัดประชุมกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับประสบการณ์ “ครั้งหนึ่งในชีวิต” และเป็นการแสดงพลังยิ่งใหญ่ของนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศ จึงอยากเชิญทุกคนมาร่วมงาน ไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวง

คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566 – 2569 ได้ทำงานมาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว ในฉบับนี้ จึงขอเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกสภาได้ทราบ มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

สำหรับคอลัมน์ประจำอื่นๆ ยังอยู่ครบใน “สภากายภาพ นิวส์” ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็น ลิตเลาะรอบรั้วทุกเครือข่าย / ข่าวเด่น ประเด็นดัง / กฎหมาย +กายภาพ / ความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่พึงรู้ / ข่าวฝากจากราชวิทยาลัยฯ / แจ้งข่าวเล่าเรื่องกิจกรรมดีๆ และยังมีบทความพิเศษ ตอนจบของบทสัมภาษณ์นายกสภากายภาพบำบัด เรื่อง “ภารกิจของสภากายภาพบำบัด” โดย นพ.ยงยุทธ มัยลาภ กรรมการแพทยสภา และนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพไทย (Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association; www.tlwa.or.th) ซึ่งได้ออกอากาศเผยแพร่ในรายการวิทยุ Talk Wave (FM 95.5 MHz) เมื่อวันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2567 ขอเชิญพลิกเข้าไปอ่านกันเลย

แล้วพบกันที่สยามพารากอนนะครับ
ศ.ดร.ภก.ประวีตร เจนวรรณระกุล
นายกสภากายภาพบำบัด

ท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมของสภากายภาพบำบัดได้ทาง



www.pt.or.th



Facebook ของสภากายภาพบำบัด



Line Official Account (Line ID : @pt_council)

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ประวีตร เจนวรรณระกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พัชรี คุณคำชู ภก.วิภาวศ ดันท์สุระ
บรรณาธิการบริหาร ภก.สิริรัตน์ มีตรเจริญถาวร กองบรรณาธิการ คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ศิลปกรรม Merlin graphic studio

จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด ชั้น 7 อาคารหิวดลาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : thaiptcouncil@gmail.com www.pt.or.th

e-newsletter สภากายภาพนิวส์ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเนื้อหาและภาพถ่ายที่อยู่ภายในเล่มนี้ หากต้องการนำไปใช้เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัดทำทราบ

สารบัญ

- 2 นายกบออกเล่าเก้าสิบ
- 4 สัมภาษณ์นายภฯ
- 6 กฎหมาย+กายภาพ
- 8 แจ้งข่าวเล่าเรื่องกิจกรรมดีๆ
- 10 ลัดเลาะรอบรั้วทุกเครือข่าย
- 12 ความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่พึงรู้
- 14 ข่าวเด่น ประเด็นดัง
- 16 ข่าวฝากจากราชวิทยาลัยฯ
- 17 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด



กฎหมาย +กายภาพ 6



12
ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพที่พึงรู้



**ลัดเลาะรอบรั้ว
ทุกเครือข่าย 10**



**ข่าวเด่น
ประเด็นดัง 14**

การสัมภาษณ์

ศ.ดร.ภก.ประวิตร เจนวรณະกุล

นายกสภากายภาพบำบัด

เรื่อง “ภารกิจของสภากายภาพบำบัด”

โดย นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ Talk Wave (FM 95.5 MHz)
เผยแพร่ออกอากาศ เมื่อวันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2567 (ตอนที่ 2 - ตอนจบ)



นพ.ยงยุทธ ในการพัฒนานักกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ และเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน มองว่าจะไรคือคุณสมบัติสำคัญบ้าง

ศ.ภก.ประวิตร ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก โดยเฉพาะเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรามักเรียกว่า เอไอ จนทำให้หลายคนกลัวว่า เอไอจะมาแย่งงานของคน แต่บางคนก็ว่า ไม่ต้องกลัว เพราะอย่างไรเสีย เอไอมาแน่ แต่ “คน” ต้องปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับเอไอได้

สำหรับผลกระทบของเทคโนโลยีต่อระบบสาธารณสุข ถือว่ายังไม่รุนแรงมาก หากเทียบกับอุตสาหกรรมด้านการเงิน การค้าปลีก หรือการขนส่ง (โลจิสติกส์) ยิ่งโลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากเท่าไร สิ่งที่จะมีคุณค่ามากขึ้นเป็นเงาตามตัวคือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน หุ่นยนต์ไม่อาจมาแทนมนุษย์ได้ แต่หุ่นยนต์มาช่วยมนุษย์ทำงานได้ ผมบอกกับน้องๆ ที่เรียน “กายภาพบำบัด” ว่า ไม่ต้องห่วงว่า จะตกงาน ถ้าท่านมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์ด้วยกัน ทำให้คนที่ท่านดูแล รู้สึกว่า เขากำลังได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยม สิ่งนี้จะกลายเป็นบริการที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต และเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า นักกายภาพบำบัดเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยอยู่แล้ว

โดยสรุป การที่มนุษย์ดูแลกันเองด้วยจิตใจที่เป็นมนุษย์ จึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญ ที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของสังคมปัจจุบัน ซึ่งนักกายภาพบำบัดมี ผมคิดอย่างนั้น

นพ.ยงยุทธ มุมมองในเรื่องของการสื่อสารระหว่างนักกายภาพบำบัดและผู้รับบริการเป็นอย่างไร

ศ.ภก.ประวิตร หลายท่านที่เคยใช้บริการกายภาพบำบัด จะรู้ว่า นักกายภาพบำบัด เป็นหนึ่งในบุคลากรสาธารณสุขที่อยู่กับท่านนานที่สุด อย่างน้อยก็ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เพื่อทำกายภาพบำบัดให้จนครบตามที่กำหนด ดังนั้น การสื่อสารกับผู้รับบริการ จึงถือเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของนักกายภาพบำบัดก็ว่าได้ ถ้าเราพูดคุยกับผู้ป่วย สภากายภาพ นิวส์ ประจำฉบับที่ 8 เดือน ก.ค.-ก.ย. 67

อย่างเข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจ ปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยจะลดลงได้

ในปีที่ผ่านมา สภากายภาพบำบัดได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของนักกายภาพบำบัดอยู่บ้าง แต่ไม่มาก ต้องถือว่า โดยทั่วไป ผู้ป่วยมีความพึงพอใจกับการรับบริการกายภาพบำบัด ซึ่งความพึงพอใจของผู้ป่วย ส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสารที่ดีระหว่างนักกายภาพบำบัดกับผู้ป่วยนั่นเอง

นพ.ยงยุทธ อะไรคือปรัชญาการทำงานของอาจารย์

ศ.ภก.ประวิตร ปรัชญาการทำงานของผม คือ “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” อาจจะถูกขย เพราะเป็นสำนวนที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว เหตุที่ยังเลือกสำนวนนี้ เพราะเป็นการตกผลึกจากประสบการณ์การทำงานมาร่วมสามสิบปี ถ้าเรามีความพยายาม ซึ่งโดยธรรมชาติ มาพร้อมกับคำว่า “อดทน” งานแทบจะทุกอย่างจะสำเร็จได้ อันนี้เป็นบทเรียนของชีวิต

สภาวะการณ์ในปัจจุบันไม่ค่อยส่งเสริมให้เราเกิดความอดทนเท่าไร เทคโนโลยีทุกอย่าง มีแต่จะเร็วขึ้นและเร็วขึ้น เรากำลังพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถออกคำสั่งได้หนึ่งล้านคำสั่งในเวลาหนึ่งวินาที เร็วมากและกำลังจะเร็วขึ้นกว่านั้นอีก ยิ่งเราเร็วเท่าไร ความอดทนของเราก็ยิ่งน้อยลง สมองคิดเร็วนะดี แต่ใจต้องนิ่ง มีสติ อันนี้ดีที่สุด

นพ.ยงยุทธ มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อเจอกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

ศ.ภก.ประวิตร ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ถ้าเป็นตอนอายุน้อย ก็เป็นแนวทางหนึ่ง ซึ่งขอไม่พูดถึง เพราะว่า เป็นแนวทางที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไร แต่จะพูดถึงแนวทางที่เผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ใช้ในปัจจุบัน หรือในรอบห้าปีถึงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าเมื่อก่อน ดีกว่า แต่อาจจะยังไม่ดีที่สุดในสิบปีข้างหน้า ผมอาจจะเสนอแนวทางใหม่ก็เป็นได้ ปัจจุบันนี้ หากพบเจออุปสรรค ต้องตั้งสติ แล้วคิดก่อน คิดให้ถี่ๆ ก่อน

ที่จะลงมือทำ บางทีอาจไม่ต้องทำอะไร ปัญหามันก็แก้ไขไปได้เอง แต่หากปัญหาอุปสรรคนั้น ยังคงอยู่ ไม่ได้คลี่คลายไปเอง เราต้องคิดหาทางออก สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ จากการทำงานมานาน คือว่า “ทุกปัญหามีทางออก” เวลาบอกว่า แก้ปัญหาไม่ได้ เป็นเพราะว่า ยังคิดไม่ออกมากกว่า เรามักจะทิ้งเวลาคนอื่นคิดแก้ปัญหาได้ เขารู้ได้อย่างไรว่า ต้องแก้แบบนี้ เก่งจัง ท้ายสุด เป็นเพราะเราคิดไม่ออกเหมือนเขา ก็เท่านั้นเอง จึงเป็นความจริงว่า ทุกปัญหามีทางออก เราแค่ต้องคิดให้ออก ในบางครั้ง อาจต้องการเวลาเพื่อคิด ก็จะคิดออกได้ ขอให้อดทนแล้วค่อยๆ คิด และเชื่อมั่นว่า ทุกปัญหามีทางออก ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ในที่สุด

นพ.พงษ์ยุทธ อะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต

ศ.ภ.ก.ประวิตร สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต อาจมีหลายอย่าง แต่ขอพูดถึงสองสิ่งที่มีค่ามาก สิ่งแรกคือ “ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว” มีงานวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (The Harvard Grant Study) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ติดตามอาสาสมัครนานที่สุดในโลกตอนนี้เข้าใจว่า ติดตามเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครต่อเนื่องเป็นเวลา กว่า 80 ปีแล้ว ตั้งแต่วัยเยาว์ จนกระทั่งถึงวัยชราหรือเสียชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่ทำนายความสุข และการมีอายุยืนยาว ผลการศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ออกมา พบว่า การมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟ้นกับคนในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนในสังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำนายความสุขและการมีอายุยืนยาวของอาสาสมัครในการศึกษานี้

คิดว่า ผลการศึกษานี้ มีส่วนถูกอยู่มาก ลองสังเกตดู หากวันใดเราทะเลาะกับคนรอบตัว โดยเฉพาะคนใกล้ชิดแล้ว จะรู้สึกได้ว่า วันนั้นเราจะหน้าบึ้ง เหมือนคนไม่มีความสุข ในทางตรงกันข้าม หากได้มีการคืนดีกับคนที่เราทะเลาะด้วย เราจะยิ้มออก และมีความสุขเกิดขึ้นทันที ดังนั้น ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่าต่อชีวิตอย่างมาก

อีกสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากสำหรับผม คือ การทำงาน การทำงานทำให้กระชุ่มกระชวย รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีประโยชน์กับสังคม ความรู้สึกเหล่านี้ สำคัญกับการมีชีวิตอยู่ต่อไป คล้ายกับ ปรัชญา อิคิไก (Ikigai) ของคนญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึง เหตุผลของการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อโลก ตื่นมาทุกเช้าด้วยความกระตือรือร้น พร้อมที่จะออกไปทำในสิ่งที่ตนรัก มีความอึดเอบกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ชอบคุณในสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเรา เป็นชีวิตที่ดังงามและมีความสุข

การให้ความสำคัญกับการทำงาน ไม่ใช่เพราะว่า เป็นคนบ้างาน แต่การทำงานตอบโจทย์เรื่องของคุณค่าในตัวเรา เป็นการเติมพลังให้กับหัวใจ รู้สึกมีไฟที่จะเดินต่อไปในทุกๆ วัน

“ปรัชญาการทำงานของผม คือ “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” อาจจะถูกเชย เพราะเป็นสำนวนที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว เหตุที่ยังเลือกสำนวนนี้ เพราะเป็นการตักผลึกจากประสบการณ์การทำงานมาร่วมสามสิบปี

ถ้าเรามีความพยายาม ซึ่งโดยธรรมชาติมาพร้อมกับคำว่า “อดทน” งานแทบจะทุกอย่างจะสำเร็จได้ อันนี้เป็นบทเรียนของชีวิต”

กฎหมาย

+กายภาพ

โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย

โฆษณา อย่างไรให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลา 17.00-19.00 น. สภากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการอบรมผ่านสื่อทางไกลเรื่อง “เสวนาจรรยาบรรณวิชาชีพ...ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด” ซึ่งมีนักกายภาพบำบัดจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 450 คน โดยในสองวันแรก เป็นการเสวนากรณีศึกษาเรื่อง จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในหมวดต่างๆ ตามข้อบังคับสภากายภาพบำบัด และยกตัวอย่างกรณีศึกษาการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและน่าสนใจ เพื่อให้ นักกายภาพบำบัดตระหนักและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในวันที่สาม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม เป็นการบรรยายเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาและการเสวนาหัวข้อโฆษณาอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย โดยมีกรยกกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่นักกายภาพบำบัดควรรู้มาเล่าให้ฟัง หนึ่งในนั้นคือ การโฆษณาสถานพยาบาล ตามกฎหมายสถานพยาบาล ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน โดยในการโฆษณาสถานพยาบาลจะมีทั้งการโฆษณาที่สามารถกระทำได้โดย

ไม่ต้องขออนุมัติ และการโฆษณาที่ต้องยื่นคำขออนุมัติก่อน รวมถึงลักษณะการโฆษณาที่ห้ามมิให้มีการโฆษณา

การโฆษณาที่กระทำได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ

1. ชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาลตามที่ได้รับอนุญาต
2. การโฆษณาที่สามารถทำได้ เฉพาะ ณ สถานพยาบาลนั้นเท่านั้น คือ
 - ชื่อย่อ ชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ ชื่อที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาล และสัญลักษณ์ของสถานพยาบาล
 - คุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
 - อัตราค่าบริการพยาบาล และค่าบริการอื่นๆ
 - สิทธิ์ของผู้ป่วย
 - การบริการทางการแพทย์ ให้แจ้งเฉพาะบริการที่มีในสถานพยาบาล วัน เวลา ที่ให้บริการ ตามที่ได้รับอนุญาต
 - การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
 - การแจ้งข่าวสาร เช่น แจ้งทำลายเวชระเบียน แจ้งย้ายสถานที่แจ้งกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ



การโฆษณาที่ต้องยื่นคำขออนุมัติ

หากประสงค์จะโฆษณาสถานพยาบาลนอกเหนือจากการโฆษณาที่กระทำโดยไม่ต้องขออนุมัติ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือผู้รับใบอนุญาต ต้องยื่นคำขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในต่างจังหวัดสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ลักษณะการโฆษณาที่ห้ามมิให้มีการโฆษณา

1. เป็นเท็จ โอ้อวด เกินจริง หลอกลวง ปกปิดความจริง
2. ทำให้เข้าใจผิดว่า มีผู้ประกอบการวิชาชีพ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ แต่โดยข้อเท็จจริง ไม่มีในสถานพยาบาล
3. ชื่อสถานพยาบาลที่ทำให้เข้าใจผิดว่า สถานประกอบการนั้นประกอบกิจการไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต
4. การโฆษณาด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายจิตใจ หรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไป
5. สร้างความหวาดกลัว หรือมีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจารหรือยั่วยุทางกามารมณ์
6. ไม่สุภาพ แสดงอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วย

7. ดูหมิ่นให้ร้าย เสียดสี ทั้บมสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบการวิชาชีพอื่น
8. ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
9. การโฆษณาที่รวมอยู่กับการถวายพระพร หรืออ้างอิงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒”

แจ้งข่าวเล่าเรื่อง กิจกรรมดีๆ

โดย คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับงานวิชาการที่ยิ่งใหญ่แห่ง (หลาย)ปี การประชุมวิชาการ สภากายภาพบำบัด 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภากายภาพบำบัด ขอเชิญชวนทุกคนมาอัปเดตความรู้และเปิดโลกทัศน์จากสุดยอดนวัตกรรมทางกายภาพบำบัดและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จัดขึ้นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่!!! ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2567 ภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า (Driving Towards Quality of Life & Beyond)”

ในงาน มีกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ

- กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาการและเวิร์คช็อปน่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญให้เลือกถึง 6 ห้อง ได้แก่
 - ห้องที่ 1 : PTQA National Forum ครั้งที่ 3
 - ห้องที่ 2 : Can any exercise be therapeutic exercise?
 - ห้องที่ 3 : กายภาพบำบัดศึกษา ครั้งที่ 1
 - ห้องที่ 4 : Update technology & equipment for diagnosis, treatment and wellness
 - ห้องที่ 5 : Integrated biomechanical approach to assessment and movement therapy for lower limbs
 - ห้องที่ 6 : Clinical pictures and neuromechanics of chronic low back pain
- พบกับนวัตกรรมและนวัตกรรมสุดเจ๋งจากนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก
- เวทีให้ความรู้สำหรับประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก Influencerชื่อดัง มาร่วมเสวนาถึงประสบการณ์และความประทับใจจากการรับบริการกายภาพบำบัด
- คลินิกกายภาพบำบัดเฉพาะทาง โดยทีมคณาจารย์จาก 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เช่น คลินิกการบำบัดเจ็บทางการกีฬา คลินิกตรวจประเมินและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ คลินิกเพิ่มสมรรถภาพระบบหายใจและไหลเวียนเลือด คลินิก

เฉพาะทางสุขภาพหญิง (ปีสสาวะเล็ด..เรื่องที่ไม่เล็ก) คลินิกรักษาอาการเวียนศีรษะ คลินิกรักษาภาวะสมองเสื่อม รับรองความอลังการงานสร้างที่ประทับใจแน่นอน!!!

.....
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร สภากายภาพบำบัด จัดโครงการ “การสร้างสื่อกายภาพบำบัดร่วมกับไทยพีบีเอส ปี 2567” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อความรู้ทางกายภาพบำบัดเผยแพร่สู่ประชาชน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดที่มีผลต่อสุขภาวะของประชาชนในสังคมไทย กำหนดการถ่ายทำคลิปความรู้ รอบที่ 2 ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่สนใจ ติดตามรับชมสื่อที่ผลิตขึ้นจากโครงการนี้ได้ ผ่านทาง Facebook ของสภากายภาพบำบัด

.....
จากการประชุมคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569 ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 คณะกรรมการสภามีมติเห็นชอบคำขวัญวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี 2568 คือ

“สูงวัยสุขภาพดี เดินดี ไม่ล้ม ไม่ล้ม อารมณ์แจ่มใส”

ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศร่วมกันจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ วันที่ 20 มกราคม 2568 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด และประชาสัมพันธ์วิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง

**ลงทะเบียน
เข้าร่วมได้แล้ววันนี้**



การประชุมวิชาการ


กายภาพบำบัด 2567

การลงทะเบียน

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2567
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท
3,500 บาท
4,000 บาท

 **คะแนน CPTC**

12-15 คะแนน

 **รับจำนวนจำกัด** 



ลงทะเบียน

พารากอน ฮอลล์ @ สยามพารากอน
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2567


SIAM PARAGON
The World of Retail

การสร้างสื่อกายภาพบำบัดร่วมกับไทยพีบีเอส ปี 2567



ลัดเลาะรอบรั้ว ทุกเครือข่าย

โดย คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

เครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานวิจัยกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้นักกายภาพบำบัดในเครือข่าย และร่วมกันพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 มีพิธีเปิดการประชุมโดย นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ภก.ประวิตร เจนวนรธนะกุล นายกสภากายภาพบำบัด และ ภก.ตรูตา มีธรรม นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ หัวหน้างานกายภาพบำบัด รพ.ศรีสะเกษ และคณะ เป็นวิทยากร และสมาชิกทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ภก.ตรูตา มีธรรม ในวาระเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุม 6/2 ชั้น 6 อาคารศูนย์ 50 พรรษามหาชिरาลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

เครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 5 จัดประชุมวิชาการเรื่อง บันไดวิชาชีพและการเพิ่มพูนทักษะความรู้กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2567 มีพิธีเปิดการประชุมโดย พญ.อุบลรัตน์ ไชยมหาพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ รพ.สมุทรสาคร โดยมีวิทยากร ได้แก่ ศ.ดร.ภก.ประวิตร เจนวนรธนะกุล ภก.มุกดา แซ่เตีย อ.ดร.ภก.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ อ.ดร.ภก.สมชนก รังสีธนกุล อ.ดร.ภก.จิรพิมล เขาเขียว และ อ.วิษญา โมฬีชาติ พร้อมการจัดงานมุทิตาจิตแด่ ภก.มุกดา แซ่เตีย ประธานเครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 5 และ ภก.เรวดี จังศิริภรณ์ ณ ห้องประชุมพระนรราชจางานงค์ รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร



เครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 7 จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะนักกายภาพบำบัดเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 มีพิธีเปิดการประชุมโดย กก.เบญจรงค์ ศรีสุระ ประธานเครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 7 และได้รับเกียรติจาก พญ.ณัฐปภัสร์ บุญสวัสดิ์ จาก รพ.ขอนแก่น เป็นวิทยากร มีการจัดงานมุทิตาจิตแด่ กก.เบญจรงค์ ศรีสุระ ในวาระเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมกรีน โรงแรม กรีน โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท จ.ขอนแก่น



เครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 1 จัดอบรมวิชาการ เรื่อง การใช้ floss band ในการรักษาผู้ป่วยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2567 มีพิธีเปิดงานโดย ศ.ดร.กก.ประวิตร เจนวนรธนะกุล นายกสภากายภาพบำบัด และ กก.สันติ พุ่มพิริยะ และคณะนักกายภาพบำบัดเชียงราย เป็นทีมวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคาร 72 ปี สวนธรรมบุญถาวร ต.ป่าบาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบ Zoom meeting เรื่องการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2567 มีพิธีเปิดการประชุมโดย ศ.ดร.กก.ประวิตร เจนวนรธนะกุล นายกสภากายภาพบำบัด และ กก.จิรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล เป็น วิทยากร มีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด Internal survey เขตสุขภาพที่ 8 และคณะกรรมการเครือข่าย กายภาพบำบัด เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 68 คน



เครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มงาน กายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพ ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาระบบงานและการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 โดยมี นพ.ประกาศิต ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ และ นพ.จตุภูมิ นีละศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่า양ง ให้การต้อนรับ

ความก้าวหน้า ทางวิชาชีพที่พึงรู้

โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้า
ในวิชาชีพกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลภาครัฐ

แนวทางการเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน สำหรับนักกายภาพบำบัดที่จะขอรับการประเมินตำแหน่ง เพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

การเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงวิสัยทัศน์และความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพของนักกายภาพบำบัด แนวทางการเขียนแต่ละหัวข้อสำคัญ มีดังต่อไปนี้

1. การตั้งชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่องควรกระชับ ชัดเจน และดึงดูดความสนใจ ควรสะท้อนถึงจุดประสงค์หลักของโครงการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ใช้คำที่แสดงถึงการพัฒนาหรือนวัตกรรม และระบุกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือยหรือภาษาที่เข้าใจยาก

ตัวอย่าง การพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

2. การเขียนหลักการและเหตุผล

ให้อธิบายความสำคัญของปัญหาหรือโอกาสในการพัฒนา โดยใช้ข้อมูลทางสถิติหรือหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุน แสดงให้เห็นผลกระทบของปัญหาต่อผู้ป่วย วิชาชีพ หรือระบบสาธารณสุข เชื่อมโยงกับนโยบายหรือเป้าหมายของหน่วยงานหรือประเทศ และควรชี้ให้เห็นว่า ทำไมจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องนี้

ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนเพื่อสะท้อนปัญหาหน้างานและนำมาเป็นประเด็นเพื่อการพัฒนา

- 2.1 ระบุปัญหาที่พบจริงในการปฏิบัติงาน เช่น การขาดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูของผู้ป่วย เป็นต้น
- 2.2 แสดงผลกระทบของปัญหาต่อผู้ป่วย บุคลากร และระบบสาธารณสุข
- 2.3 เสนอแนวทางแก้ไขที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน

2.4 อธิบายว่าแนวทางที่เสนอจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างไร

2.5 ระบุความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการนำแนวคิดไปปฏิบัติและวิธีการรับมือ

3. การเขียนบทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอแนะ

นำเสนออย่างละเอียด โดยอธิบายแนวคิด วิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนา แสดงให้เห็นว่า แนวคิดของคุณจะช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างไร ควรระบุขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน และอธิบายว่า แต่ละขั้นตอนจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างไร

ตัวอย่าง โครงการนี้จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถติดตามและบันทึกการทำกายภาพบำบัดที่บ้านได้ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. วิดีโอสาธิตท่ากายภาพบำบัดที่ถูกต้อง
2. ระบบแจ้งเตือนให้ทำกายภาพบำบัดตามตารางที่กำหนด
3. ช่องทางสื่อสารกับนักกายภาพบำบัดแบบเรียลไทม์
4. ระบบรายงานความก้าวหน้าอัตโนมัติ

4. การเขียนผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แบ่งเป็นผลลัพธ์เชิงปริมาณ (ที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลข) และเชิงคุณภาพ (เช่น การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพชีวิตหรือประสิทธิภาพการทำงาน) อธิบายว่า ผลลัพธ์เหล่านี้จะส่งผลดีต่อผู้ป่วย บุคลากร และหน่วยงานอย่างไร และทำไมจึงเชื่อว่า จะสามารถบรรลุผลลัพธ์เหล่านี้ได้

ตัวอย่าง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มอัตราการปฏิบัติตามโปรแกรมการฟื้นฟูที่บ้านของผู้ป่วย เป็นร้อยละ 80



2. ลดอัตราการกลับมารักษาลงร้อยละ 50
3. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการกายภาพบำบัด
4. ลดภาระงานของนักกายภาพบำบัดในการติดตามผู้ป่วย

5. การเขียนตัวชี้วัดความสำเร็จ

กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้จริงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน อธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและการประเมินผลสำหรับแต่ละตัวชี้วัด ควรครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ

ตัวอย่าง ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ปฏิบัติตามโปรแกรมการฟื้นฟูที่บ้านอย่างต่อเนื่อง (เป้าหมาย: ร้อยละ 80)
2. อัตราการลดลงของการกลับมารักษาลง (เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 50)
3. คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อระบบติดตามออนไลน์ (เป้าหมาย: $\geq 4.5/5$ คะแนน)
4. ระยะเวลาเฉลี่ยที่นักกายภาพบำบัดใช้ในการติดตามผู้ป่วยต่อราย (เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 30)

6. การเขียนอ้างอิง/บรรณานุกรม

ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันสมัย (ย้อนหลังไม่เกิน 5-10 ปี) รวมถึงงานวิจัย บทความวิชาการ และแนวปฏิบัติทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง จัดรูปแบบการอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Vancouver หรือ APA และควรมีการอ้างอิงทั้งแหล่งข้อมูลภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อแสดงถึงความรอบรู้ในระดับสากล

สรุป

การเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ การนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้จริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ ใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับ และจัดลำดับความคิดอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญ ต้องแสดงให้เห็นว่า แนวคิดนี้จะส่งผลดีต่อผู้ป่วยวิชาชีพ และหน่วยงานอย่างไร เพื่อสร้างความโดดเด่นและน่าสนใจให้กับข้อเสนอแนวคิด ที่สำคัญ หากผู้เขียนสามารถเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ได้ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ตรงประเด็นในทุกๆ หัวข้อที่กำหนดมา จะส่งผลดีต่อคุณภาพของผลงานและได้รับผลการประเมินผลงานที่ต้องการสำหรับการเลื่อนระดับ

ข่าวเด่น ประเด็นดัง

โดย คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

ขอแสดงความยินดีกับ
ภก.จิรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล ซึ่งได้รับ
รางวัล “นักร่างกายภาพบำบัดต้นแบบ
รองศาสตราจารย์ ภก.กานดา ใจ
ภักดี” ประจำปี 2567 จากคณะ
กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล



ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.กานดา ชัยภิญโญ ที่ได้
รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สมัยวาระปี พ.ศ. 2567-
2571)



ขอแสดงความยินดีและมุทิตาจิตแด่พี่ๆ นักร่างกายภาพบำบัด
และคณาจารย์กายภาพบำบัดที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30
กันยายน 2567 ดังมีรายนามต่อไปนี้

เขตสุขภาพ	รายนามผู้เกษียณอายุราชการ	หน่วยงาน
5	1. ภก.มุกดา แซ่เตีย 2. ภก.สุดใจ หลวงภักดี 3. ภก.นงลักษณ์ ธนชอธีรัตน์	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศ หล้า จ.สมุทรสงคราม รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รพ.นครปฐม จ.นครปฐม
6	1. ภก.เรวดี จังศิริพรภรณ์ 2. ภก.อำนาจ เอื้อเพื่อ 3. ภก.ช่อทิพย์ เสียงขจรเกียรติ	รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รพ.เจ้าพระยาอภัย ภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
7	1. ภก.เบญจรงค์ ศรีสุระ	รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
10	1. ภก.ตรูตา มีธรรม	รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
11	1. ภก.ศักดิ์ชัย ระวีวรรณ 2. ภก.การะเกด แตะกระโทก	รพ.พังงา จ.พังงา รพ.กระบี่ จ.กระบี่
13	1. ภก.สุวิมล เตกิตติพงษ์ 2. ภก.อารีย์ บุรพาวิณิจพงษ์ 3. ภก.ณรงค์ ทศนาวีวัฒน์	รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชา รักษ์ รพ.วชิรพยาบาล

รายนามอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ	หน่วยงาน
1. รศ.ดร.ภก.พรณี ปิงสุวรรณ	คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อ.ภก.วาสนา เตโชวานิชย์	คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผศ.ดร.ภก.เพียรชัย คำวงษ์ (early retire)	คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. อ.ดร.ภก.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิริคุณเคราะห์	คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ น้องๆ นักกายภาพบำบัดทุกท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผลงาน
ของนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งสิ้น 27 ผลงาน เป็นการนำเสนอแบบ Oral Presentation จำนวน 14 ผลงาน และ Poster Presentation
จำนวน 13 ผลงาน ดังนี้

สรุปผลงานของนักกายภาพบำบัดที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567

สรุปผลงานของนักกายภาพบำบัดที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567

Oral Presentation: 14 ผลงาน Poster Presentation: 13 ผลงาน รวมทั้งสิ้น: 27 ผลงาน

ลำดับ	เขต	ชื่อผลงาน	ผู้นำเสนอ	สังกัด	สาขา	ประเภท
1	4	ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ป่วย โรคหลอดเลือดหัวใจ อหุศิริ	ภก.สุวิทย์ นาม	รพ.โคกสำโรง	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Oral
2	7	ผลของโปรแกรมการฝึกท่ายานและความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อคอการทรงตัวในผู้สูงอายุ	ภก.จุฬินา นิตูร, ภก.กฤษณ์ ฐิติรัตน์, ภก.ฉวีรา เกียรติสัมพันธ์	รพ.ร้อยเอ็ด	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Poster
3	7	พัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีปัญหา การเคลื่อนไหวร่วมกับปวดเข่า	ภก.เอมิกา วงษ์ชาติ, ภก.ปิยะพงษ์ วงษ์ชาติ	รพ.หัวหมาก จ.กาฬสินธุ์	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Poster
4	7	การพัฒนาการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ กลางด้วยกระบวนการทางกายภาพบำบัด	ภก.ฉวีชกร เกตุศิริ	โรงพยาบาลชัยภูมิ	ระบบการสุขภาพชุมชน ภูมิ	Poster
5	7	ประสิทธิภาพของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายใน ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวร่วมกับภาวะปวดเข่า	ภก.เอมิกา วงษ์ชาติ, ภก.ปิยะพงษ์ วงษ์ชาติ	รพ.หัวหมาก จ.กาฬสินธุ์	ระบบการสุขภาพชุมชน ภูมิ	Oral
6	7	พัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้สูงอายุที่มี ปัญหาการเคลื่อนไหว	ภก.ปิยะพงษ์ วงษ์ชาติ, ภก.เอมิกา วงษ์ชาติ	รพ. หัวหมาก จ. กาฬสินธุ์	การแพทย์	Oral
7	7	โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุเดินได้ไม่ล้ม	ภก.ปิยะพงษ์ วงษ์ชาติ, ภก.เอมิกา วงษ์ชาติ	รพ.หัวหมาก จ.กาฬสินธุ์	Innovation	Poster

8	7	การพัฒนาแบบการติดตามและฟื้นฟูผู้ป่วย stroke บ้านในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์	ภก.สมภาร อมาพิทักษ์	รพ.สมเด็จพระ เจ้ากาฬสินธุ์	สหเวชศาสตร์ เชนิด การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	Poster
9	7	ประสิทธิภาพของกิจกรรมการฝึกเดินบนสายพานด้วย การนำตัววิ่ง	ภก.อาทิตย์ อาราม	รพ.ขอนแก่น	สหเวชศาสตร์ เชนิด การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	Oral
10	8	คลินิกพิเศษฟื้นฟูภาวะกล้ามเนื้อ IMC Clinic	ภก.วิวัฒน์ ไขยาจ, ภก.ปรีชพราน จันทร์ทอง ศรี	รพ.ศรีนครินทร์	การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม	Poster
11	8	การพัฒนาโปรแกรมดูแลกายภาพบำบัดในผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง โรงพยาบาลบ้านไผ่	ภก.ปิยม พันธ์พรหม	รพ.บ้านไผ่	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Oral
12	9	สิทธิประโยชน์ "ก้าวเดินไป พิชิตภัย Stroke"	ภก.ธัญญา โสณ	รพ.โนนสุวรรณ	Innovation	Poster
13	9	ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ ออกกำลังกายแบบแอโรบิก ร่วมกับแบบและความเชื่อ ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันใน ผู้สูงอายุ	ภก.ณัฐชยา ชิตกุล	รพ.บุรีรัมย์	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Oral
14	9	การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อ ป้องกันการหกล้มในชุมชนชานเมือง	ภก.สุวรรณี บุญอุดม, ภก.สิริยา นันทราช	รพ.สุรินทร์	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Oral
15	9	ความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างโรคอัลไซเมอร์กับ ความเชื่อต่ออาการหลงในผู้สูงอายุ	ภก.พิชญ์ชญ์ มหาวินิจ	รพ.สิริ	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Oral

22	10	ศึกษาของอาการออกกำลังกายแบบรายบุคคล เพื่อ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ในผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน	ภก.บัณฑิต พรหมมานนท์, ภก.กฤษณ์ ฐิติรัตน์, เอภวิทย์วรา กุล	รพ.พิบูลมังสาหาร	การแพทย์	Poster
23	12	Safety burn	ภก.จตุรวิทย์ เข็มเมือง, ภก.สุภาว วัฒนระ	รพ.เสลา	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Poster
24	12	การพัฒนาโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม และการฝึกกล้ามเนื้อในคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์โรงพยาบาลเทพ	ภก.ผ่องวิทย์ วัฒนธนา, ภก.ประสิทธิ์ วัฒนสิน	โรงพยาบาลเทพ	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Poster
25	12	การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างโปรแกรมการฝึก ท่าชุดหนึ่งระดับกับท่าการออกกำลังกายตามฐานใน เจ้าหน้าที่ฝึกผู้สูงอายุทางสายตาศาธารณ คลินิกเคสโรในโรงพยาบาลศรี	ภก.วิวัฒน์ ทัศติ	คลินิกเคสโร โรงพยาบาลศรี กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศรี	สหเวชศาสตร์ เชนิด การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	Oral
26	12	การศึกษาระบบการออกกำลังกายฟื้นฟูผู้ป่วยกระดูก สะโพกหักในคลินิก Re-fracture Prevention งาน กายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรี	ภก.วิภาดา ขุนทอง, ภก.วิวัฒน์ ทัศติ	งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศรี	สหเวชศาสตร์ เชนิด การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	Poster
27	12	ผลของเพลงประกอบท่าออกกำลังกายป้องกันล้ม แบบ ปฏิบัติที่บ้านต่อความแข็งแรงและความสามารถในการ ทรงตัวของผู้สูงอายุ	ภก.นิยา ทองจรง, ภก.ชาลิ สวัสดิ์กุล	รพ.หาดใหญ่	การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม	Oral

16	9	ผลของโปรแกรมของภาวะกล้ามเนื้ออ่อน ใน ผู้สูงอายุ	ภก.อังคณา พรประไพ	รพ.ชัยภูมิ	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Oral
17	9	ผลการฝึกการทรงตัวแบบดั้งเดิมและการฝึกการทรงตัว โดยใช้ Visual biofeedback ต่อความสามารถด้านการ ทรงตัวในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ฝึก การวิจัยเชิงทดลองแบบ สุ่มและมีกลุ่มควบคุม	ภก.เก๋กานดา เสน่บำรุง	รพ.มหาสาร นครราชสีมา	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Poster
18	9	เปรียบเทียบผลของการกระตุ้นประสาทนาวิหนึ่ง ระหว่างท่ากระตุ้นบริเวณกะบังหน้าและจุด มดต่อของเส้นประสาทคอสมอเพ็โรนในเขตอกภา กข์ปัสสาวะไม่อยู่ในผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลและหน่วยวิจัยบุรีรัมย์	ภก.ณัฐภา ธิวั	รพ.เสนาหาราย	การแพทย์	Oral
19	9	ผลของโปรแกรมการฝึกการหายใจอย่างช้าต่อการลด ความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระดับที่ 1	ภก.สุวรรณี บุญอุดม, ภก.สิริยา นันทราช	รพ.สุรินทร์	สหเวชศาสตร์ เชนิด การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	Oral
20	10	การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ผลิตและขึ้น ต้นอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุและชน พิการ จังหวัดอำนาจเจริญ	ภก.เมธาภรณ์ อิ่มนง, ภก.กฤษณา โมรา, ภก.กฤษณา วัฒนเทพ	รพ.อำนาจเจริญ, รพ. ปทุมราชวงศา	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Oral
21	10	ประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกหายใจร่วมกับฝึกกล้ามเนื้อ คอความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจออกและ ความสามารถในการเดิน ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะกลางที่มีปัญหาเดินลำบาก	ภก.ณิชากร เสนาะเมือง	รพ.ศรีสะเกษ	ผู้สูงอายุ คนพิการ	Poster

ท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมของสภากายภาพบำบัดได้ทาง



www.pt.or.th



Facebook ของสภากายภาพบำบัด



Line Official Account (Line ID : @pt_council)

ข่าวฝากจาก ราชวิทยาลัยฯ

โดย ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ครั้งนี้ มีความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับ “การสอบ” รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดสาขาต่างๆ มาแจ้งให้ทราบ ดังนี้

สภากายภาพบำบัดได้ออก ระเบียบราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2567 แล้วสามารถเข้าไปศึกษาแนวทางการสอบของแต่ละสาขา ได้ตาม QR code นี้

ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการสอบแต่ละสาขา จะจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดการสอบรับหนังสืออนุมัติฯ แต่ละสาขา ผ่านทางระบบ Zoom ในวันและเวลาต่อไป นี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครเข้ารับฟังการชี้แจง ได้ที่เว็บไซต์ของสภากายภาพบำบัด (www.pt.or.th)

กำหนดการชี้แจงรายละเอียดการสอบรับหนังสืออนุมัติฯ แต่ละสาขา ผ่านทางระบบ Zoom

สาขาทางกายภาพบำบัด	วันที่	เวลา
1. กายภาพบำบัดในระบบประสาท	5 ต.ค. 2567	09.00-12.00 น.
2. กายภาพบำบัดชุมชน	12 ต.ค. 2567	09.00-12.00 น.
3. กายภาพบำบัดการกีฬา	28 ต.ค. 2567	09.00-12.00 น.
4. กายภาพบำบัดในระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด	28 ต.ค. 2567	13.00-16.00 น.
5. กายภาพบำบัดในเด็ก	29 ต.ค. 2567	09.00-12.00 น.
6. กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	31 ต.ค. 2567	09.00-12.00 น.
7. กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ	ยังไม่ได้กำหนด	ยังไม่ได้กำหนด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 - มิ.ย. 2567)

ตามที่คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 ได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสภากายภาพบำบัด ในระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2566 และแผนยุทธศาสตร์นี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2566

ในโอกาสที่คณะกรรมการสภากายภาพบำบัดได้ทำงานมาครบ 1 ปี จึงขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น (ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 - มิ.ย. 2567) เพื่อให้สมาชิกได้ทราบพอสังเขป ดังนี้



วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกายภาพบำบัด

เป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์	แผนยุทธศาสตร์
1. ยกระดับความเข้มแข็งในการประพฤติดนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและการบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อคุ้มครองประชาชน	1.1 แผนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด 1.2 แผนพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัดให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 1.3 แผนพัฒนาระบบการสืบสวนและสอบสวนที่เป็นธรรม
2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	2.1 แผนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 2.2 แผนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ 2.3 แผนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ให้การบริการคุณภาพสูง	3.1 แผนพัฒนาการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 3.2 แผนส่งเสริมการศึกษาหลังปริญญา 3.3 แผนพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง 3.4 แผนพัฒนาสมรรถนะของ clinical instructor ร่วมกับสถาบันฯ
4. ขยายบทบาทของวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ	4.1 แผนส่งเสริมบทบาทวิชาชีพกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและผู้ป่วย NCD 4.2 แผนขยายโอกาสการเข้าถึงบริการกายภาพบำบัดของประชาชน 4.3 แผนสร้างพันธมิตรและสำรวจความต้องการของสังคม
5. ผลักดันให้สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัดบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล	5.1 แผนส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ 5.2 แผนส่งเสริมการบริหารงานอย่างคุ้มค่าเพื่อความยั่งยืน 5.3 แผน digital transformation ขององค์กร

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ที่ 1 ยกระดับความเข้มแข็งในการประพฤตินตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและการบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อคุ้มครองประชาชน

แผนยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน
1.1 แผนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด	<ul style="list-style-type: none"> จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2567 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ใน Facebook ของสภาแล้ว จำนวน 2 ชุด อยู่ในระหว่างการจัดทำหนังสือรวบรวมมติการประพฤตินตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด
1.2 แผนพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัดให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> สภากายภาพบำบัดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาาระบบบริการและนวัตกรรมบริการด้านกายภาพบำบัด กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อยู่ในระหว่างการจัดทำเกณฑ์รับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิกกายภาพบำบัด) และมีการจัดกิจกรรม open house เพื่อสร้างการรับรู้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 อยู่ในระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติทางกายภาพบำบัด/มาตรฐานวิชาชีพในสาขาต่างๆ
1.3 แผนพัฒนาระบบการสืบสวนและสอบสวนที่เป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ในสำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566

เป้าประสงค์ที่ 2

ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของนักกายภาพบำบัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน
2.1 แผนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> จัดเสวนาแบบออนไลน์ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพของนักกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 มีประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง คู่มือเกี่ยวกับบัณฑิตวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือเกี่ยวกับบัณฑิตวิชาชีพกายภาพบำบัด ในการสัมมนา เรื่อง สมรรถนะของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ดำเนินโครงการวิจัยประเมินสมรรถนะนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยกรรับรองหลักสูตรฝึกอบรมกายภาพบำบัดเฉพาะทาง พ.ศ.... ปรับเกณฑ์การให้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับ clinical instructors ที่ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความเป็นครู และเป็น clinical instructor ให้กับสถาบันการศึกษาในช่วงเวลาใช้สิทธิ์ จะได้รับ 1.5 หน่วยคะแนนต่อการอบรม 1 ชั่วโมง
2.2 แผนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> จัดเสวนาแบบออนไลน์ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพของนักกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567
2.3 แผนส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการ	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศึกษาด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำสำหรับนักกายภาพบำบัด (พบก.)

เป้าประสงค์ที่ 3

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ให้การบริการคุณภาพสูง

แผนยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน
3.1 แผนพัฒนาการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ แบบ computer-based อยู่ในระหว่างการจัดทำระเบียบเพื่อให้การสอบรายวิชาหมวด 1 (กฎหมาย) สามารถสอบได้ก่อนจบการศึกษา จัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คกก.สภากายภาพบำบัดให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ ที่ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน จัดอบรมผู้ตรวจรับรองปริญญาฯ เพื่อ calibration ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567
3.2 แผนส่งเสริมการศึกษาหลังปริญญา	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยกรรับรองหลักสูตรฝึกอบรมกายภาพบำบัดเฉพาะทาง พ.ศ....
3.3 แผนพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ในระหว่างการพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และรูปแบบการทำงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อยู่ในระหว่างการจัดทำเพิ่มช่องทางการศึกษาต่อเนื่องใหม่แก่สมาชิก
3.4 แผนพัฒนาสมรรถนะของ clinical instructor ร่วมกับสภาสถาบันฯ	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะของ clinical instructor ร่วมกับสภาสถาบันฯ

เป้าประสงค์ที่ 4

ขยายบทบาทของวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน
4.1 แผนส่งเสริมบทบาทวิชาชีพกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและผู้ป่วย NCD	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี 2567 “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวดไม่ล้ม” มีหน่วยงานจัดกิจกรรม 232 หน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประกวดนวัตกรรมทางกายภาพบำบัด: ยกระดับคุณภาพชีวิต (PT Innovation : Enhancing Quality of Life) กำหนดค่าขวัญเพื่อรณรงค์บทบาทของวิชาชีพในผู้สูงอายุ “80 ปี เดินดี ไม่ล้ม ไม่ล้ม อารมณ์แจ่มใส” และอยู่ในระหว่างการวางแผนและพื้นที่การรณรงค์ฯ เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกาศมอบรางวัล <ul style="list-style-type: none"> รางวัล “หน่วยบริการกายภาพบำบัดร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” 3 หน่วยงาน รางวัล “นักกายภาพบำบัดดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ” 3 ท่าน รางวัลศิลปินสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “กายภาพบำบัดกับการลด ละ เลิกบุหรี่” 5 รางวัล
4.2 แผนขยายโอกาสการเข้าถึงบริการกายภาพบำบัดของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขับเคลื่อนโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อให้เกิด “คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น” ให้บริการแก่ประชาชนใกล้บ้าน ประสานกับ สปสช. เพื่อให้คลินิกกายภาพบำบัดสามารถลงทะเบียนผู้ป่วย IMC ได้ ร่วมกับ สปสช. ในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดในประเด็นต่างๆ
4.3 แผนสร้างพันธมิตรและสำรวจความต้องการของสังคม	<p>ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 5 องค์กร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพชาวไทย

เป้าประสงค์ที่ 5

ผลักดันให้สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัดบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน
5.1 แผนส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอข่าวสารให้แก่สมาชิกทราบ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบำบัดให้แก่ประชาชน ได้แก่ LineOA / Facebook / Instagram / YouTube / Website / จดหมายข่าว สภากายภาพนิวยอร์ก อยู่ระหว่างจัดทำวิดิทัศน์ “ความรู้กายภาพบำบัดสู่ประชาชน” ร่วมกับทีมงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จำนวน 10 ชิ้นงาน อยู่ระหว่างจัดทำวิดิทัศน์แนะนำวิชาชีพกายภาพบำบัดและสภากายภาพบำบัด นายกสภากายภาพบำบัดสัญจรพบสมาชิกในเขตสุขภาพที่ 9 และ 10 มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการเข้าใช้บริการของสภากายภาพบำบัด 1 ครั้ง ในปี 2566-2567
5.2 แผนส่งเสริมการบริหารงานอย่างคุ้มค่าเพื่อความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> มีมติเห็นชอบให้จัดทำงบประมาณ ปี 2567 แบบสมดุล มีการจัดตั้งศูนย์จัดอบรม ในสำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด เตรียมการจัดประชุมวิชาการ 20 ปี สภากายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2567 จัดการประชุมวิชาการ PTQA National Forum ครั้งที่ 2 (2566) และ ครั้งที่ 3 (2567) จัดการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดศึกษา ครั้งที่ 1 (2567)
5.3 แผน digital transformation ขององค์กร	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบบริการสมาชิกทั้งหมดให้เป็นรูปแบบ digital รวมถึง การลดการส่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และส่งเอกสารเป็น PDF ได้ มีประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากายภาพบำบัด พ.ศ. 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง website ของสภากายภาพบำบัด



สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด
ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
www.pt.or.th